



ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ / สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๑๘๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ผู้มีสิทธิที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียน และจัดให้มีการลงทะเบียนตามแบบคำขอ ลงทะเบียน ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย จึงขอกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๒๓๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. การดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ให้ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการทั้งในวันเวลาราชการและวันหยุดราชการ

๒. การรับลงทะเบียน ตามข้อ ๑ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล คำนึงถึงการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน ในการรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ตามนัย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๔๐๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอ แจ้งให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบลในพื้นที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙, ๐-๕๕๕๓-๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๒, ๑๔ โทรสารต่อ ๒๕

www.phraelocal.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๐๓๐



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓ /ว ๕๙๔๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
จัดให้มีการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน สำหรับผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ และจัดให้มีการ
ลงทะเบียนคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนรวมทั้งคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ภายใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ พร้อมทั้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรายงานยอดจำนวนผู้สูงอายุ
ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และจำนวนคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการในภาพรวมของจังหวัด
โดยแยกเป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบสรุบบหน้าข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุของจังหวัด (แบบ ผส. ๒) และแบบสรุบบหน้าข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ (แบบ พก.๒)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการลงนามรับรองความถูกต้องจากท้องถิ่นจังหวัดจัดส่งให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. การดำเนินการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทั้งในวันเวลาราชการและวันหยุดราชการ

๒. การลงทะเบียน ตามข้อ ๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงการอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการขอรับบริการบริการจากหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัว
ประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๔๐๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗



สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๕ / โทรสาร. ต่อ ๔๑๐๓,๔๑๓๔
e-mail : dla0891_3@dla.go.th



ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๕๐๖๕

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน ในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๙.๓/๓๗๘๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามที่กระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งนายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ปลัดเมืองพัทยา และปลัดเทศบาล (เฉพาะเทศบาลที่จัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและให้บริการงานทะเบียนราษฎรแล้ว) เรื่องการเรียกหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ยื่นคำขอรับบริการเพื่อนำไปประกอบเรื่องหรือเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ความละเอียดตามนัยหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยทั้งสองฉบับ ดังนี้

๑) กรณีที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นตั้งอยู่ เมื่อผู้สูงอายุหรือคนพิการได้มาแสดงตนเพื่อลงทะเบียน ได้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว ให้ยกเว้นการเรียกสำเนาเอกสารดังกล่าว และให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลแบบคำขอรับลงทะเบียนกับข้อมูลที่จัดเก็บหรือมีอยู่ในหน่วยงานแทน หากมีความจำเป็นต้องเก็บสำเนาเอกสารดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวอย่างหนึ่งอย่างใดไว้ พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่

๒) กรณีที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ไม่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นตั้งอยู่ เมื่อผู้สูงอายุหรือคนพิการได้มาแสดงตนเพื่อลงทะเบียน ได้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมทะเบียนบ้านแล้ว ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลแบบคำขอรับลงทะเบียน และเก็บสำเนาเอกสารดังกล่าวอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้ให้พิจารณาอำนวยความสะดวก และลดภาระของประชาชนในการสำเนาเอกสารดังกล่าว

๓) กรณีการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการลงทะเบียนตามระเบียบดังกล่าว ให้เรียกเก็บเฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ


/๔) กรณี...

๔) กรณีการรับเงินด้วยตนเอง เมื่อผู้รับเงินเบี้ยยังชีพหรือเบี้ยความพิการได้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวคนพิการ และลงลายมือชื่อในใบสำคัญรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่แล้ว ไม่ต้องเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวคนพิการ

จึงขอให้จังหวัดได้แจ้งให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาดำเนินการเพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ชักกะพาก)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๑๓๑, ๕๑๓๕

โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๑๐๓